
 
           การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที ่15  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ         
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้เชิญชวน                
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  (4 สายพันธุ์ ) ได้ที่ส านักบริการ             
ทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา ได้ที่ชั้น 2 โซน C อาคารรัฐสภา ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 15.00 นาฬิกา จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้    

   (1) กระทู้ถาม       
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 1.1.1 กระทู้ถามเรื่องปัญหาราคาล าไยตกต่ า โดย นายรังสรรค์ มณี รัตน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

ตอบชี้แจ้ง แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม       
ติดภารกิจจึงขอเลื่อนกระทู้ออกไปก่อน 

 1.1.2 กระทู้ถามเรื่อง สถานการณ์การแพ่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ ได้มีการเตรียมการให้กับคน        
กลุ่ม เปราะบาง ในจังหวัดพั งงา กระบี  ภู เก็ต อย่างไร โดย นางสาวพิมพ์ ระพี  พันธุ์ วิชาติกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ          

จากสถานการณ์การแพ่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในจังหวัด
พังงา กระบี่ ภูเก็ต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ มีบทบาทอย่างไร และมีแผนการอย่างไร 
ในการตั้งงบประมาณไว้ช่วยเหลือประชาชน มีมาตรการเตรียมการอย่างไร ในการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีนโยบายในการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไรกับประชาชนในแถบจังหวัดทะเล       
อันดามัน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ให้เงินกลุ่มเปราะบางแล้วจ านวนกี่ราย และเป็นจ านวนเงินเท่าไร 
นอกจากนี้ โครงการบ้านพอเพียง โครงการบ้านมั่นคง มีนโยบายอย่างไร  ที่ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง       
ไดเ้ข้าถึงไดอ้ย่างเป็นธรรมและมีแนวทางในการผลักดันให้ส าเร็จได้อย่างไร 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้แลประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้นักท่องเที่ยวได้ลดลง 80% ดังนั้น ความ
คาดหวังจากนักท่องเที่ยวน้อยมาก รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) 
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นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขปัญหาของคนกลุ่มเปราะบาง เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ ไร้ที่ พ่ึง รัฐบาลได้ช่วยเหลือไปแล้ว 359,014 ราย เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือประกอบอาชีพได้ช่วยเหลือ       
จ านวน 15,963 ราย เงินกู้ยืมได้มีการอนุมัติ จ านวน 7,367 ราย และมีผู้สูงอายุได้กู้เงินเพ่ือประกอบอาชีพ 
จ านวน 15,727 ราย ส่วนการพักช าระหนี้รัฐบาลได้พักช าระหนี้ไปแล้ว จ านวน 134,497 ราย และกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยในชนบทได้มีการอนุมัติแล้ว จ านวน 115,795 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือเด็กต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและในพ้ืนที่สีแดงเข้มในกรุงเทพฯ จ านวน 115,362 ราย และเด็กก าพร้า       
จ านวน 343 คน ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ให้รับทุนในการศึกษา และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ท า
ครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้พยายามดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ การสร้างบ้านให้กับ
กลุ่มคนเปราะบาง ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้     
ยังได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติสร้างที่ อยู่อาศัยกับกลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม หลายเรื่องยังมี       
ความล่าช้า เนื่องจากมีเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนกฎระเบียบของกระทรวง
สามารถแก้ไขปัญหาไปก่อนได ้ 

 1.1.3 กระทู้ถามเรื่อง ขอให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอย่างเร่งด่วน           
โดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 

              ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)         
มีการล็อกดาวน์นานเกินไป โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ ส่งผลให้เด็กไม่ถูกพัฒนาน ามาซึ่งปัญหาระดับชาติ    
และมีเด็กบางส่วนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีเข้าไม่ถึง ผู้ปกครองต้องรับภาระ          
ด้วยเหตุนี้  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเฉพาะในการจัดสรรงบประมานซื้อวัคซีนเพ่ือฉีดให้กับเด็ก          
และบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ และจะด าเนินการอย่างไร และกระทรวงศึกษาธิก ารจะแก้ปัญหาเรื่อง
อุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างไร โดยเฉพาะเด็กชายขอบและขอเรียกร้องให้จัดส่งเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง
โดยเร็วและขอเสนอแนะให้น างบประมาณมาไว้ที่โรงเรียนเพ่ือน ามาพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน           
ไม่ควรน าไปไว้ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพราะจะไม่ประโยชน์อย่างแท้จริง พร้อมทั้งควรขยายการจ้างครู      
ให้ครอบคลุมกับจ านวนนักเรียนมากข้ึน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษา 

  นางกนกวัลย์ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาล กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและให้ความส าคัญกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง       
โดยบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 900,000 คน มีบุคลากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจ านวน 320,000 คน 
โดยของยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนดูแลครอบคลุมและทั่วถึงอย่างทุกมิติ ทันทีที่วัคซีน pfizer     
ที่สามารถฉีดให้เด็กอายุ 12 – 18 ปี ได้ เข้าสู่ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค านึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกระจายวัคซีนไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกรมควบคุม
โรค โดยกระจายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในกรณีที่เด็ก
หรือเยาวชนไม่สามารถออกมารับวัคซีนได้ ซึ่งจะเร่งฉีดให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการ
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผ่อนปรนภาระผู้ปกครองคนละ 2,000 บาท ให้สอดคล้องกับบริบท 
โดยด าเนินการตามทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาล การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยในปัจจุบันเครือข่าย      
ผู้ให้บริการทุกเครือข่าย และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ได้ให้บริการพิเศษกับผู้เรียน ให้ครอบคลุมในทุกสังกัด ในส่วนของอุปกรณ์    
การเรียนการสอนนั้น การจัดสรรงบประมาณต้องเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าอย่าง
สูงสุด ด้านข้อกังวลในการเปิดสถานศึกษานั้น สามารถเปิดได้ โดยเปิดจากชั้นปีที่สูงก่อน อย่างไรก็ตาม         
จะดูตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดลง โอกาสนี้ ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่สะท้อนปัญหาและจะน าข้อสังเกต
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
 1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร โดยนายองอาจ 

คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม        
ถาม นายกรัฐมนตรี 

(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ
ประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564) 

ด้วยประชากรในกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพ    
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่มาพ านักแบบชั่วคราวและย้ายภูมิล าเนามาอยู่ถาวรได้เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก     
ส่งผลให้ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากตามไปด้วย ทั้งในพ้ืนที่ชุมชน แม่น้ า ล าคลอง 
และบนถนนสายต่าง ๆ ซึ่งเหล่านี้ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร            
จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลมีมาตรการในการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร หรือไม่ อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า 
จ านวนขยะในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากกว่า 10,000 ตันต่อวัน การบริหารจัดการขยะที่อยู่ในระบบ
สามารถด าเนินการได้ แต่ปัญหาของขยะในปัจจุบันคือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สมควรจะทิ้งท าให้ขยะ          
อยู่ในแม่น้ า ล าคลอง ตลอดจนในทะเลเป็นจ านวนมาก การจัดระเบียบในการรณรงค์ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการ   
มาตลอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการขยะมูลฝอย และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น 
การบริห ารจัดการขยะโดยให้ ป ระชาชน ได้ ใช้ แนวทางในการรี ไซ เคิล  เพ่ื อก าจัดขยะให้ เป็ น ไป                   
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เป็นการจัดเก็บและการขนย้ายขยะโดยมีการเก็บแยกขยะได้ในบางพ้ืนที่ 
ขยะในปัจจุบันได้มีการฝั่งกลบได้เพียง จ านวน 8,000 ตันต่อวันเท่านั้น และขยะที่เป็นถุงพลาสติกได้ใช้เครื่องตี
ขยะเพ่ือแยกถุงพลาสติกก่อนที่จะน าไปฝั่งกลบ รัฐบาลได้มีแนวทางในการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยเฉพาะ  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ชุมชน โรงเรียน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ าบริเวณถนน     
กาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญ
ประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

ด้ วย ได้ รับท ราบถึ งป ระ เด็ นปั ญ หาการจั ดการระบบระบายน้ าบ ริ เวณ               
ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) ว่าการระบายน้ าในบริเวณดังกล่าว            
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออีกทั้งยังมีเอกชนที่สร้างอาคารรุกล้ าล ากระโดงสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบ         
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ต่อการระบายน้ า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังสูงเมื่อมีฝนตกหนักเป็นปริมาณมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรในบริเวณดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 

1. กรุงเทพมหานครภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีแผนปรับปรุง
ระบบระบายน้ าบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค ให้มีประสิทธิภาพ    
มากขึ้นหรือไม่ หากมีจะด าเนินการอย่างไร ขอทราบรายละเอียดโครงการพร้ อมงบประมาณที่ต้องใช้           
ในการด าเนินงานดังกล่าว 

2. ส าหรับ ในกรณี ของการรุกล้ าล ากระโดงสาธารณะในบริ เวณดั งกล่ าว 
กรุงเทพมหานครภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหา อาทิ การรื้อถอนหรือปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างของเอกชนที่สร้างรุกล้ าส ากระโดงสาธารณะ         
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายน้ าในบริเวณดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า 
พ้ืนที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม เป็นพ้ืนที่ต่ ากว่า การระบายน้ าจึงเป็นไปได้อย่างจ ากัด   
การระบายน้ าจึงใช้ร่องน้ าของทางหลวงโดยทางเหนือลงไปที่คลองบางจาก ทางใต้จะลงไปที่คลองบางแค 
นอกจากนี้ ยังมีแก้มลิงอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงให้กรุงเทพมหานครใช้งาน ทั้งนี้ ในระยะแรก
กรุงเทพมหานครได้เพ่ิมพ้ืนที่แก้มลิง วางท่อปั๊มน้ าลงไปล าน้ าทั้งสองฝั่ง จากการด าเนินการสามารถระบายน้ า
ได้มากขึ้น และในระยะที่สองได้วางท่อจากแก้มลิงลงมาคลองบางแค โดยใช้งบประมาณปี 2565 ด าเนินการ 
ซึ่งในขณะนี้ ได้ศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้ว ถ้าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย การระบายน้ าจะท าได้      
ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นเอกชนสร้างอาคารรุกล้ าล ากระโดงนั้น เป็นปัญหาทางกฎหมาย ได้มีการฟ้องศาลระหว่าง
บริษัทเอกชนกับกรุงเทพมหานคร โดยศาลได้มีค าพิพากษาให้บริษัทผิดประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยสั่งให้บริษัทออกจากพ้ืนที่ ซึ่ งกรุงเทพมหานครติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามค าพิพากษา       
แต่บริษัทมิได้ท าตามค าสั่งศาล กรุงเทพมหานครจึงขอศาลบังคับคดี แต่บริษัทได้ยื่นขอใช้พ้ืนที่สาธารณะ 
กรุงเทพมหานครได้หารือกับกฤษฎีกาว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากศาลพิพากษาไปแล้ว จากนั้น 
กรุงเทพมหานครจึงใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปรับบริษัท 14 ล้านบาท หลังจากนั้น 
บริษัทไม่จ่ายอ้างว่ารัฐมนตรีในขณะนั้นอนุญาตแล้วและบริษัทไม่ยอมท าการรื้อถอน กรุงเทพมหานคร         
จึงจัดประกวดราคาในการรื้อถอนซึ่งในทางเทคนิคแล้วการรื้อถอนต้องวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องจากส่วนที่
รุกล้ าติดกับอาคารใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ในขั้นหารือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ขอยืนยันว่า   
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ด าเนินการกับผู้กระท าผิดมาตลอด ขอให้ประชาชนเชื่อใจว่า
หน่วยงานที่มีอ านาจในการท างาน ปฏิบัติอย่างเต็มที่ 

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนน
ที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอก โดย นายศิริพงษ์ รัสมี     
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม               
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ถึงความเดือดร้อนที่เกิดจากการที่
ถนนที่เป็นดินลูกรังและหินคลุก ในหลายพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตหนองจอก ซึ่งมีพ้ืนที่
กว้างขวางถึง 1 ใน 7 ของกรุงเทพมหานคร ถนนหลายสายมีความช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ เนื่องจาก        
มีลักษณะเป็นดินลูกรังและหินคลุก ส่งผลให้ประชาชนได้รับอันตราย เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตบ่อยครั้ง     
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอเรียนถามว่า 
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1. กระทรวงมหาดไทย จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนที่ช ารุด
ทรุดโทรมในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

2. กระทรวงมหาดไทย จะมีแนวทางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ตลอดจนแก้ปัญหาถนนช ารุดทรุดโทรมอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เขตหนองจอก ที่เกิดจากถนนที่เป็นดินลูกรังและหินคลุกในหลายพ้ืนที่   
ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตหนองจอก ถนนหลายสายมีความช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในพ้ืนทีเ่ขตหนองจอกมีเส้นทางหลักกว่า 20 เส้นทาง เส้นทางรอง
กว่า 500 เส้นทาง ซึ่งมีรถบรรทุกเข้าออกเป็นจ านวนมากจนท าให้ถนนดังกล่าวช ารุดมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ      
ส่วนการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว รวมทั้ง
มีเครื่องจักรกลและบุคลากรในการซ่อมแซมให้กับพ้ืนทีเ่ขตต่าง ๆ ส่วนการจัดสรรงบประมาณให้กับเขตต่าง ๆ 
นั้น โดยให้เขตละ จ านวน 3 ล้านบาท ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับภาระงานของพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่       
ในการรับผิดชอบไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเขตหนองจอกจะต้องพัฒนาอย่างเต็มที่เนื่องจาก         
อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจะรีบเร่งในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก        
ซึ่งตนจะให้นโยบายกับกรุงเทพมหานครไปพัฒนาให้อย่างเหมาะสม โดยจะขอใช้งบซ่อมแซมไปพลางก่อน และ
ขอยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร็วที่สุด 

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์     
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.2.3 – 1.2.4 เลื่อนมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือชี้แจงว่า
ติดภารกิจไม่สามารถตอบกระทู้ถามได้ ขอเลื่อนไปตอบในวันพฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 

1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

จากการรายงานผลการด าเนินงานของส านั กงานบริหารหนี้ สาธารณะ 
กระทรวงการคลังตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25    
ปีที่  2 ครั้งที่  16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  มกราคม 2564 แล้วนั้น                 
อันประกอบด้วยรายละเอียดของการกู้เงิน สถานภาพการอนุมัติแผนงานและโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 การด าเนินการตามผลสัมฤทธิ์       
และประโยชน์ที่ ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ ในแผนงานทั้ง 3 แผนงาน อันประกอบด้วยโครงการและ        
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กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการใช้งบประมาณข้างต้นในกรอบวงเงินกู้  1  ล้านล้านบาท ยังมิได้รายงาน         
อย่างครบถ้วนตามกรอบวงเงินกู้ จึงขอเรียนถามว่า 

1. ขอทราบผลการด าเนินการในรายละเอียดของการกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท       
ในยอดเต็มทั้งหมดว่าได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วอย่างไร เมื่อใด มีการใช้รูปแบบของวิธีการกู้อย่างไรในแต่ละ
ประเภท มีผลบังคับใช้และวงเงินแต่ละประเภทเท่าใด ตลอดจนวันครบก าหนดช าระเส้นทางการได้รับเงินกู้ 
และการเบิกจ่ายในแผนงานที่ก าหนด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

2. จากการรายงานผลการด าเนินงานในครั้งที่แล้ว รัฐบาลได้มีการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และโครงการในแผนงานทั้ง 3 หรือไม่ อย่างไร หากมีการแก้ไขขอทราบว่า            
ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของโครงการอย่างไร ใช้หลักการและสถานการณ์อย่างไรอันเป็นเหตุผล
ของการปรับแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ขอทราบรายละเอียด 

3. ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมดที่ได้ด าเนินการในมิติของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
เชิงเวลาและเชิงความคุ้มค าของงบประมาณ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากแผนฟ้ืนฟูดังกล่าว          
โดยละเอียดขอทราบรายละเอียด 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้ใช้เงินกู้ไปแล้วจ านวน 951,266 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นกู้ในในประเทศ 905,761 ล้านบาท ต่างประเทศจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 5,500 ล้านบาท เหลือเงินกู้
จ านวน 48,733 ล้านบาท ทยอยเบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 91.83 ของวงเงินกู้ ส่วนเงินกู้ที่เหลือนั้น  
ได้ลงนามในสัญญาผูกพันไว้ ยังไม่ได้ท าการเบิกจ่ายเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียม ด้านรูปแบบในการกู้นั้น รัฐบาล 
ออกพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐบาลความยั่งยืน ซึ่งจะสิ้นสุด 3 - 29 ปี พันธบัตรออมทรัพย์ 3 - 10 ปี 
สัญญาใช้เงิน 1- 4 ปี สัญญากู้ยืมเงิน 2 - 4 ปี เงินกู้ต่างประเทศ 5 - 10 ปี ส่วนผลการด าเนินงานไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น ด้านการแพทย์ 45,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยา 550,000 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
และสังคม 400,000 ล้านบาท การเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับหน่วยงานรับงบประมาณ ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ มีการปรับใช้ในบางส่วนเพ่ือความเหมาะสม นอกจากนี้กระทรวงการคลังมีระเบียบวัดผลสัมฤทธิ์
ก าหนดให้มีคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกู้ ให้มีผู้ประเมินจากภายนอก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในแต่ละโครงการ
มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 40 ล้านคน ด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีอัตรา GDP ที่เพ่ิมขึ้น การเยียวยามีส่วน
ท าให้การบริโภคไม่ติดลบ ทั้งนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อมีการประเมินผลที่ชัดเจนจะรายงานให้ทราบต่อไป 

1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
รถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม) และระบบตั๋วร่วมขนส่งมวลชน โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ      
มีหน่วยงานที่ด าเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบริการหรือค่าโดยสารแยกจากกัน ท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะผู้ซึ่งต้อง
เดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่งไม่ได้รับความสะดวกในการช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่ า
โดยสารสมควรก าหนดให้มีการบูรณาการ การบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่า
โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพ่ือให้การบริการ
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ขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามที่ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้มีการศึกษาแผนก ากับการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม ซึ่งเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตั๋วร่วมของประเทศไทย ให้รองรับ
การช าระค่าโดยสารด้วยบัตรแมงมุม บัตร MRT Plus บัตร MRT บัตร Rabbit และบัตรอ่ืน ๆ ในรูปแบบ 
Account Based Ticketing (ABT) และการรองรับระบบ EMV (EuroPay/ Mastercard/ Visa Card) ในการ
ช าระค่าโดยสาร ตลอดจนในอนาคตสามารถพัฒนาจากระบบ Closed-loop เป็นบริการบนระบบ Open-
loop สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการใช้งานและ ช าระเงินกับบริการอ่ืนนอก
ภาคขนส่ง (Non-Transit) ได้ โดยจะใช้เวลาในการศึกษา 20 เดือน (29 สิงหาคม ถึง เมษายน 2564) นั้น     

จากกรณีดังกล่าวได้มีการถามกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอทราบความคืบหน้า
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามในเรื่องดังกล่าวซึ่งได้
ตอบค าถามเก่ียวกับระบบตั๋ว ลิงก์ และบริษัทระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 
BTS สามารถใช้งานข้ามระบบได้และได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้น จงึขอเรียนถามว่า 

1. กระทรวงคมนาคมใช้ งบประมาณในโครงการระบบตั๋ วร่วมรถไฟฟ้า         
(บัตรแมงมุม) ไปเท่าไรแล้ว แบ่งเป็นอย่างไรบ้าง และจะด าเนินการติดตามเร่งรัดในการให้บริการระบบตั๋วร่วม
รถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม) ที่ล่าช้าจากแผนหรือไม่ ว่าจะใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เวลาได้
ล่วงเลยมาจนเดือนธันวาคม 2563 แล้ว แต่ปัจจุบันกลับไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบตั๋วร่วมดังกล่าวแต่อย่างใด ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางสัญจรในชีวิตประจ าวันของประชาชนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ผู้ให้บริการ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

2. กระทรวงคมนาคมจะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องระบบฐานข้อมูลตั๋วร่วมขนส่ง
มวลซนของประเทศไทย ให้รองรับการช าระค่าโดยสารในรูปแบU Account Based Ticketing (ABT)          
ที่ทันสมัยและสะดวกสบายกับประชาชนผู้ใช้บริการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ตอบชี้แจงว่า 
กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพ่ือให้ประชาชน     
ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ ากัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และขนส่งทางน้ า มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง              
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามที่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม            
ได้มีการศึกษาแผนก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพ่ือได้ศึกษาเส้นทาง และการจัดท าพระราชบัญญัติ
ตั๋วร่วม และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอออกพระราชบัญญัติตั๋วร่วม แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมได้มอบนโยบายโดยจัดท าตั๋ วร่วมให้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบ ส าหรับการติดตามเร่งรัดการใช้ตั๋วร่วมนั้น             
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ   
มีหน่วยงานที่ด าเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่ าธรรมเนียม 
ค่าบริการหรือค่าโดยสารแยกจากกัน ท าให้ประชาชนผู้ ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ                
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ผู้ซึ่งต้องเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่งไม่ได้รับความสะดวกในการช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
หรือค่าโดยสารสมควรก าหนดให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ
ค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วม ขณะนี้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันการเงินคือ ธนาคารกรุงไทย เพ่ือน าบัตรเครดิต     
มาช าระในการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการซื้อตั๋ว และเริ่มทดลองใช้ภายในเดือน
เมษายน 2565 เพ่ือให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง         
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
        1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด โดยนายเท่าพิภพ      
ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564) 

    1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอทราบแผนปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อพรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอนุชา       
นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564) 

    1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บ
น้ าห้วยตามาย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

    1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การขุดลอกแหล่งน้ าบึงระนาม และฝายหนอง       
หญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด     
ศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี         
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

    1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การสนับสนุนเงินประกันตัวของจ าเลยคดีความ
มั่นคงโดยส านักงานกองทุนยุติธรรม โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 
(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ออกไปเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ฉบับ 
(1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(2) ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(3) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)    

2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)    

2.4 รับทราบผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ 

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)    

2.5 รับทราบรายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 

2.6 รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 

2.7 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลา
การพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (2) จ านวน 12 คณะ 

(1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์
บ าบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

(2) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 2 เรื่อง 
    (2.1) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
    (2.2) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

และผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 
(3) คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพ่ือพิจารณา

ศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันให้ เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

(4) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 2 เรื่อง 
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     (4.1) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัด
กระบี่ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  

    (4.2) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่
ภาคใต้ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

(5) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

(6) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 

(7) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพ่ือ
พิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 90 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

 (8) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทาง
การบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

 (9) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และ
การบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 

 (10) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็น
ระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 
2564 

 (11) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมือง
แร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

 (12) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 

(13) คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึ กษา ญัตติ
เกี่ยวกับการศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไป 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

ที่ประชุมรับทราบ  

จากนั้น ประธานฯ ขอน าวาระท่ี 7 ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
7.5 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนต าแหน่ง

ที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายวุฒิพงษ์ นามบุตร) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่ง       
ที่ว่างลง คือ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย 

7.6 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนต าแหน่งที่ว่าง
ลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่ง   
ที่ว่างลง คือ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 
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7.8 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายพนิต วิกิตเศรษฐ์) 
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร 

เรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระประชุม  

- ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่าง
ลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายยุทธนา โพธสุธน) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
คือ นายไผ่ ลิกค์ 

- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด      
3 ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไป 120 วัน นับตั้งแต่วันที่         
5 กันยายน 2564 

จากนั้น สมาชิกฯ เสนอให้น าเรื่องด่วนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งไม่มีผู้ใดขัดข้องและ
ประธานฯ อนุญาต และขอให้น าเรื่องท านองเดียวกันข้ึนมาพิจารณาในคราวเดียวกันจ านวน 5 เรื่อง 

1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน       
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564   
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ  

2. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน       
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564  
โดยมี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา       
เป็นผู้เสนอ 

3. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ และศึกษาพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

4. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยมี             
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 

5. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยมี นายพิธา   
ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะ เป็นผู้เสนอ 

จากนั้น ประธานฯ ได้ให้สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติ แถลงญัตติ 
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 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจ
ไทยเสนอญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564   

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน     
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564   
ซึ่งมีวงเงินจ านวน 5 แสนล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเขยให้กับประชาชนทุกอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบ รวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม นั้น จากการพิจารณากรอบการใช้จ่ายเงินตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดดังกล่าว 
พบว่าเป็นการก าหนดกรอบการใช้จ่ายเงินแบบกว้างที่ไม่ระบุรายละเอียดการจัดสรรวงเงิน อีกทั้งภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ท าให้มีระยะเวลาในการเสนอโดรงการ
และกลั่นกรองโดรงการก่อนการพิจารณาอนุมัติน้อยลง ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายเงินไม่ตรง           
ตามวัตถุประสงค์ ไม่ทั่วถึง และไม่มีความโปร่งใส การกู้เงินจ านวนดังกล่าวจึงอาจเป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่
ประชาชนและช้ าเติมความทุกข์ยากที่เกิดจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก าลังเกิดขึ้น       
อยู่ในขณะนี้ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีการแก้ไขบัญหา
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมีการใช้
จ่ายเงินอย่างทั่ วถึงโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร                
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49 และข้อ 50  

   จากนั้น ประธานฯ ให้ผู้ เสนอญัตติที่ เหลือแถลงญัตติในการประชุม        
ครั้งถัดไป ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุมเวลา 15.28 นาฬิกา 

 
ปิดประชุมเวลา 15.28 นาฬิกา 

 

 
     ************************ 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


